

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 22/2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับลดงบประมาณตามความเห็นที่ประชุม

2. เรื่อง รายงาน UPR

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า รัฐบาลไทยได้จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) และได้มีการเสนอต่อคณะทำงาน UPR ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้จัดทำรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ UPR ด้วย นั้น ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำผลการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยต่อคณะทำงาน UPR และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับหลังจากการนำเสนอรายงาน UPR พร้อมระบุกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป ในการนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมอบหมายให้นายปฏิภาณ ปลั่งพัฒนาพาณิชย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำและนำเสนอเอกสารสรุปสาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับหลังจากการนำเสนอรายงาน UPR ต่อที่ประชุมคณะทำงาน UPR โดยได้แบ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวตามคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกแก่คณะอนุกรรมการฯ ที่จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

3. เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดเสวนา เรื่อง “สิทธิประชาชนในเหตุภัยพิบัติจากน้ำท่วม”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) โครงการจัดเสวนา เรื่อง “สิทธิประชาชนในเหตุภัยพิบัติจากน้ำท่วม” และมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบนายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ช่วยพิจารณาออกแบบการจัดเสวนาดังกล่าวด้วย

4. เรื่อง กรรมการผู้จัดการบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จำกัด ไม่มาชี้แจงให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เลื่อนการนำเสนอออกไปก่อน

5. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 และมีมติเห็นชอบตามที่นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

6. เรื่อง เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม 2 คน ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมเกียรติ รอดเจริญ และพันตำรวจโท พิรพัฒน์ สิริวิชากรกุล เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ

7. เรื่อง เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย สติถยนต์พยัย เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ

8. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ตามที่นางสาวกิติพร บุญอ่ำ เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 5 ในฐานะเลขานุการ คณะทำงานช่วยเหลือบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 130/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้นำเสนอเกี่ยวกับสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

อนึ่ง ได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 131/2554 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการก่อตั้งสหภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ที่ 132/2554 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาอุทกภัยและให้ส่งมอบภารกิจคณะทำงานดังกล่าวต่อไป โดยให้ส่งมอบให้แก่คณะทำงานดำเนินการก่อตั้งสหภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาอุทกภัยต่อไป

9. เรื่อง สมัชชาประชาธิปไตยทวงถามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง สมัชชาประชาธิปไตย ได้มีการออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ทวงถามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มอบหมาย สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดำเนินการตามความเห็น ที่ประชุม

10. เรื่อง การอบรมหลักสูตร นักบริหารกระบวนการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ กสม 0006/116 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555